

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว๕๒๖๕



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง

เรียน ประธานคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ ทั้ง ๖ คณะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่ง ก.บ.จ. จังหวัดระยอง ที่ ๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยองฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดต่อไป

เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ในการนี้ อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๑๑ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๖ คณะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการแต่ละคณะจัดประชุมเพื่อทบทวนประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต (SWOT Analysis) เพื่อนำมา กำหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ศักยภาพของจังหวัด ตลอดจนสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ขอให้รายงานข้อมูลให้จังหวัดระยองทราบ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๓/โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com/www.rayong.go.th